

Tập trung nghiên cứu, triển khai, sớm hình thành 3 động lực mới cho phát triển Đà Nẵng

Ngày 31-12-2024, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Theo thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ từng bước triển khai xây dựng quốc gia thương mại tự do, góp phần duy trì, làm mới ba động lực tăng trưởng truyền thống (xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới nhằm thực

hiện mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong định hướng chiến lược này, thành phố Đà Nẵng có vai trò quan trọng, "đi trước mở đường", thực hiện thí điểm với tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra cho thành phố là phải đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; vừa phát triển kinh tế, vừa phải bảo đảm an sinh xã hội, vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được Quốc hội giao tại

XEM TIẾP TRANG 2

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chiều 31-12-2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận. Ảnh: NGQC PHÚ

dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm 2024; khẳng định kết quả này góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhân mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, quyết định

XEM TIẾP TRANG 2

Khóa sổ năm 2024, thu ngân sách Nhà nước đạt 26.845 tỷ đồng

Tối 31-12-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị tổng kết công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu và khóa sổ ngân sách năm 2024.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thu chi ngân sách, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, ngành tài chính và các địa phương. Bên cạnh thu ngân sách, các đơn vị, địa phương bảo đảm thực hiện chi theo các hoạt



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên trái sang) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, bên phải sang) biểu dương các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu. Ảnh: M.QUẾ

động yêu cầu nhưng vẫn tiết kiệm chi, cân đối ngân sách được bảo đảm, tạo tiền đề vững chắc cho các năm sau. Kết quả thu ngân sách có sự đóng góp không nhỏ từ các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nỗ

lực vượt qua nhiều thách thức để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Năm 2025 đặt ra nhiều yêu cầu mới cho cả nước nói chung

XEM TIẾP TRANG 2

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Sẵn sàng hạ tầng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhấn mạnh: ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và vi mạch bán dẫn.

TRANG 3

2024, năm hoạt động đối ngoại sôi động, hiệu quả

Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại thành phố Đà Nẵng năm 2024 diễn ra sôi động, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động này góp phần quảng bá rộng rãi về Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế để triển khai các chủ trương, chính sách đặc thù về phát triển thành phố mà Trung ương đã ban hành.

TRANG 2

Đón năm mới trong căn nhà mới

Không khí xuân đang len lỏi mang theo bao niềm vui, hy vọng về một năm mới ấm no, đủ đầy đến mọi nhà, mọi người. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây nhà, niềm hân hoan được nhân lên gấp bội bởi năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp tình yêu thương.

TRANG 5

Bình ổn thị trường tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nguồn hàng đa dạng, giá hợp lý; cùng với đó là kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết của ngành chức năng.

TRANG 4

Người dân đến siêu thị Go! Đà Nẵng (quận Hải Châu) mua sắm thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: MAILY



Đầu năm nhộn nhịp du khách

Du khách trong nước và quốc tế chọn Đà Nẵng là điểm đến trải nghiệm trong những ngày đầu năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch với mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm 2024.

TRANG 3



Du khách nước ngoài đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào đầu năm 2025.

Ảnh: NGQC HÀ

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hòa Ninh

Ngày 31-12-2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1693/QĐ-TTg, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Ninh. Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện phối hợp các cơ quan liên quan xác định tổng mức đầu tư của dự án, bảo đảm phù hợp với quy mô sử dụng đất của dự án và quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. Các bộ có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. UBND thành phố thực hiện thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp định hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung theo quy định. Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án...

THÀNH LÃN

VIỆT NAM - THÁI LAN Chung kết trong mơ

Việt Nam và Thái Lan giành quyền vào thi đấu chung kết ASEAN Cup 2024. Đây là trận chung kết trong mơ, hứa hẹn là cuộc thư hùng hấp dẫn giữa hai "kỳ phùng địch thủ" khu vực Đông Nam Á. Với lợi thế đá trên sân nhà Việt Trì (Phù Thọ) ở trận chung kết lượt đi diễn ra 20 giờ hôm nay (2-1), đội tuyển Việt Nam kỳ vọng giành kết quả có lợi trước khi làm khách trên sân Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

TRANG 6



TRONG SỐ NÀY

Sinh viên tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài

TRANG 5

Hy vọng về thế giới gắn kết trong năm 2025

TRANG 6

Tập trung nghiên cứu, triển khai, sớm hình thành 3 động lực mới cho phát triển Đà Nẵng

(TIẾP THEO TRANG 1)

Nghị quyết 136/2024/QH15, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, trong đó tập trung những nội dung ưu tiên, những vấn đề quan trọng có tính chất liên ngành. Các bộ, ngành hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được giao; xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 không chỉ vì sự phát triển của riêng thành phố Đà Nẵng mà vì sự phát triển chung của cả nước. Quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành và chủ động phối hợp với thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là việc tháo gỡ ngay theo thẩm quyền những nút thắt, điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Thành phố Đà Nẵng khẩn trương thể chế hóa và ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới thực sự thông thoáng, hiện đại, phù hợp xu thế thế giới và thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và Đà Nẵng. Tập trung nghiên cứu, triển khai để sớm hình thành ba động lực mới cho phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới, bao gồm: Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực, truyền cảm hứng cho các nhà

khóa học; xây dựng Khu thương mại tự do theo tinh thần không cấu toàn, không nóng vội, không để mất thời cơ, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; xây dựng Trung tâm tài chính khu vực theo chủ trương của Bộ Chính trị. Có kế hoạch phát triển hạ tầng chiến lược của thành phố theo hướng đồng bộ, thông suốt, phát triển nhanh, xanh, thuận lợi, hiện đại và thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu là tài nguyên để phát triển trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật. Nghiên cứu, sớm triển khai hoạt động lần đầu tiên trên cơ sở quy định của pháp luật để mở ra các không gian mới về biển và đất liền, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong quản lý, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, giúp người dân hiểu rõ lợi ích đạt được trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đặc thù.

Về kiến nghị của thành phố Đà Nẵng liên quan đến Khu thương mại tự do, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố và các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thẩm định hồ sơ để trình quyết định thành lập trước ngày 28-2-2025. Về kiến nghị ban hành các chính sách mới, đồng ý chủ trương

THÀNH LÂN

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TIẾP THEO TRANG 1)

việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với vị trí, vai trò quan trọng của mình, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội chính, Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội. Xác định phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên, phải làm ngay, trước hết là khẩn trương hoàn thành việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương cần tham mưu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn và cán bộ lãnh đạo các cấp có nhiều thông tin, dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Phát biểu tham luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, chống lãng phí là một đòi hỏi khách quan và là yêu cầu mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay. Đây chính là yêu cầu thay đổi về tư duy, khắc phục tình trạng đùn

đẩy, né tránh, thờ ơ, vô cảm trong giải quyết công việc, là động lực cho khơi dậy và thu hút các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, là một trong những cơ sở, điều kiện để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước trên hai con số.

Trên cơ sở các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và từ thực tiễn của thành phố, Đà Nẵng xác định phòng, chống lãng phí phải thực hiện một cách toàn diện trong tất cả các ngành, lĩnh vực công và tư. Trước mắt, thành phố quyết liệt, quyết tâm triển khai có hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành các bản án, kết luận thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương. Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát, báo cáo để xuất để giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài tương tự theo tinh thần của Kết luận số 77-KL/TW; đặc biệt, chủ động rà soát để chuẩn bị báo cáo Ban Nội chính Trung ương về xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án đất đai trước thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2013.

Thực hiện các giải pháp khắc phục các dạng thức lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra, thành phố xác định chủ đề của năm 2025, trong đó trọng tâm là tinh gọn bộ máy đi đôi với cắt giảm

triet để các thủ tục hành chính, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức và làm phát sinh chi phí của người dân, doanh nghiệp, làm mất niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, để làm được việc này, ngoài trách nhiệm của địa phương thì cần có sự đồng bộ từ Trung ương, đó là tiếp tục rà soát, sửa đổi theo hướng giảm lược các trình tự, thủ tục và phân cấp, phân quyền triệt để về địa phương theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Theo Bí thư Thành ủy, qua sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và đã thực hiện, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu ngân sách của thành phố năm 2024, nhất là việc khởi thông các nguồn lực, lấy lại niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.

NGỌC PHÚ

Khóa sổ năm 2024, thu ngân sách Nhà nước đạt 26.845 tỷ đồng

(TIẾP THEO TRANG 1)

và thành phố Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là thực hiện các cơ chế, chính sách mới. Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025, thành phố đặt nhiệm vụ cao hơn 10% so với dự toán Trung ương giao. "Vì vậy, chúng ta càng phải quyết tâm, phấn đấu hơn nữa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Lãnh đạo thành phố mong rằng các cấp chính quyền nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai các cơ chế, chính sách mới. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp vào tăng trưởng

bền vững của thành phố", Bí thư Thành ủy nói.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Phan Quảng Thống cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố niên độ 2024 là 26.845 tỷ đồng, đạt 138,93% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 125,23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa 23.476,8 tỷ đồng, đạt 148,68% dự toán, bằng 129,11% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.320 tỷ đồng, đạt 94,85% dự toán, bằng 104,13% so với cùng kỳ. Tại

huyện Hòa Vang, thu ngân sách 750,74 tỷ đồng, đạt 165% dự toán thành phố giao và 157,16% huyện giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước niên độ 2024 là 30.867 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Trung ương 18.722 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 18.415 tỷ đồng. Ngoài công tác thu ngân sách, tới thời điểm khóa số này, tồn quỹ ngân sách thành phố 23.831 tỷ đồng, bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên và quan trọng cho năm 2025.

MAI QUẾ

Đà Nẵng hội nhập và hợp tác quốc tế

2024, năm hoạt động đối ngoại sôi động, hiệu quả

Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại thành phố Đà Nẵng năm 2024 diễn ra sôi động, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động này góp phần quảng bá rộng rãi về Đà Nẵng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế để triển khai các chủ trương, chính sách đặc thù về phát triển thành phố mà Trung ương đã ban hành.

Chủ động hội nhập quốc tế

Với phương châm chủ động, thích ứng, sáng tạo, công tác đối ngoại thành phố Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng trong những thành tựu chung về đối ngoại của cả nước. Năm 2024, Đà Nẵng đón tiếp 218 đoàn khách quốc tế đến thăm và tổ chức thành công 15 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác ở Trung Quốc, Lào, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Úc, New Zealand... Những chuyến thăm và làm việc này không chỉ củng cố quan hệ ngoại giao giữa Đà Nẵng với các đối tác mà còn là cơ hội thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, thành phố mở rộng bản đồ hợp tác quốc tế lên 49 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 105 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết. Đặc biệt, năm nay đánh dấu sự phát triển sôi nổi của đối ngoại cấp quận, huyện như huyện Hòa Vang ký kết bản ghi nhớ hợp tác với huyện Yeongsangbuk, tỉnh Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk; quận Sơn Trà với huyện Gurye, tỉnh Jeollanam; quận Hải Châu với thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi; quận Cẩm Lệ đang xúc tiến hợp tác với quận Mujin, tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc).

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ban hành đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Đề án chỉ ra khởi các nước, thị trường và lĩnh vực tiềm năng mà thành phố có thể tập trung xúc tiến đến năm 2030. Đây là định hướng quan trọng để thành phố xây dựng kế hoạch đối ngoại dài hơi, có trọng tâm và trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại. Điều này cho thấy Đà Nẵng thể hiện rõ tinh thần quốc tế hóa, tinh thần năng động và đổi mới sáng tạo của một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến mục tiêu là thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu đưa ngoại giao kinh tế trở thành trung tâm của đối ngoại, động lực quan trọng trong phát triển



Lãnh đạo thành phố tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác AVSE Global. Ảnh: THIÊN AN

kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ luôn làm tốt công tác tham mưu, chủ động kết nối và thu hút các nhà đầu tư quốc tế ở lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính... Đầu năm 2024, sở tham mưu UBND thành phố tổ chức thành công sự kiện "Gặp gỡ Đà Nẵng 2024". Tại sự kiện, Đà Nẵng đã ký kết nhiều thỏa thuận với các cơ quan quốc tế, doanh nghiệp như Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tập đoàn Synopsys International Limited và Tập đoàn Intel. Bên cạnh đó, tổ chức sự kiện "Ngày vì mặt biển dân Đà Nẵng" trong tháng 8-2024 với mục tiêu đi đầu, đi nhanh trong phát triển nguồn nhân lực ngành vì mạch bản dân tại Việt Nam; kết nối, làm việc với 18 tập đoàn lớn trên thế giới và các đối tác liên quan trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, như Tập đoàn Qualcomm, Tập đoàn Marvell, Công ty Synopsys, Công ty NVIDIA, Tổ chức Swiss EP... Mới đây, thành phố đã cấp phép đầu tư Dự án ICT VINA III của Công ty TNHH Dentium (Hàn Quốc) với vốn đầu tư 177 triệu USD. Lũy kế đến ngày 25-10-2024, thành phố có 1.011 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4,35 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu của thành phố ước đạt 1.592,3 triệu USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ 2023.

Để phát huy hơn nữa vai trò của hợp tác song phương trong công tác ngoại giao kinh tế, Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác - Đà Nẵng 2025 từ ngày 16-1 đến 18-1-2025. Đây là dịp để Đà Nẵng nhìn lại những thành tựu trên bản đồ hợp tác

cấp đa phương đã đạt được. Đồng thời, mở rộng và thắt chặt quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực quan trọng như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, công nghệ cao, quy hoạch đô thị, du lịch bền vững.

Không chỉ chủ động trong hợp tác quốc tế mà Đà Nẵng còn là thành viên tích cực, trách nhiệm trong các tổ chức đa phương như Tổ chức Mạng lưới chính quyền các địa phương về quản lý định cư con người (CityNet), Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA về quản lý tổng hợp vùng bờ (PNLG), Tổ chức các thành phố thông minh và bền vững thế giới (WeGo)... Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đã làm tốt vai trò chủ tịch PNLG, điều phối hoạt động PNLG từ tháng 12-2021 đến nay. Trong đó, đã điều phối phiên họp tổng thể Đại hội đồng PNLG tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc vào ngày 7-11-2024. Qua việc tham gia các diễn đàn, mạng lưới các địa phương, hình ảnh thành phố Đà Nẵng ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến là một địa phương năng động và tích cực.

Định vị điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á

Năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy rằng là thành phố hiện đại, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, xanh sạch đẹp và thân thiện mến khách và được đánh giá Top 11 điểm đến tốt nhất châu Á trong năm 2024 (theo Tập chí du lịch Mỹ Cn Traveller). Hơn nữa, thành phố là lựa chọn hàng đầu để tổ chức các sự kiện quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm, thành phố tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế như: Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức với quy mô lớn hơn so với mọi năm, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, Liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng, Lễ hội Golf và giải Golf châu Á, Lễ hội bóng đá Việt Nam - Brazil, Giải Taekwondo vô địch châu Á năm 2024... Các sự kiện nổi trên đài để lại những dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế "Đà Nẵng là điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á". Lượng khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng năm 2024 tăng đáng kể, ước 10,3 triệu lượt khách trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với việc phát triển ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tổ chức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia và tạo được uy tín với bạn bè quốc tế. Một nét nổi bật trong bức tranh đối ngoại nhân dân của thành phố là việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Thành phố vận động, tiếp nhận 41 chương trình, dự án viện trợ với tổng kinh phí cam kết hơn 4,6 triệu USD, tăng 65,8% tổng số dự án so với cùng kỳ năm 2023, góp phần thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch mục tiêu về an sinh xã hội của thành phố.

Có thể thấy, trước những thuận lợi và cả những thách thức trong thời kỳ hội nhập, thành phố Đà Nẵng đã có những tư duy đột phá, tạo ra môi trường phát triển, vừa giúp nâng cao vị thế của thành phố. Công tác đối ngoại của thành phố đã phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy hội nhập kinh tế làm trọng tâm, tuân thủ và tận dụng các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; vừa thích nghi với những yếu tố bên vững, vừa đổi mới sáng tạo, vừa phát triển bao trùm, giữ vững tinh thần "ngoại giao cây tre", góp phần quảng bá mạnh mẽ thông điệp về thành phố Đà Nẵng năng động, hội nhập và phát triển. Những thành quả công tác đối ngoại của năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy Đà Nẵng bứt phá phát triển kinh tế trong năm 2025 với chủ đề "Năm tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế".

NGUYỄN XUÂN BÌNH,
Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố

Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp

Ngày 31-12-2024, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Viện Kiểm sát nhân dân (VSND) thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả VKSND hai cấp thành phố đạt được trong năm qua; góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố; tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy đề nghị VKSND hai cấp thành phố tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác năm 2025; bám sát những yêu cầu, định hướng trong nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố năm 2025 để cụ thể hóa và triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành. Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong ngành kiểm sát; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Tổ chức quản trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và thành phố về kiểm soát quyền lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật; nhất là Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Năm 2024, VKSND hai cấp thành phố thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và ngành giao (đạt 80 chỉ tiêu, vượt 43 chỉ tiêu); đã thụ lý kiểm sát 45.464 vụ, việc các loại, tăng 5.708 vụ, việc (tương đương 14,3%) so với năm trước. Phối hợp tốt các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo. Với những kết quả đạt được, VKSND hai cấp thành phố được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận tập thể xuất sắc năm 2024.

LÊ HÙNG

Đầu năm nhộn nhịp du khách

Du khách trong nước và quốc tế chọn Đà Nẵng là điểm đến trải nghiệm trong những ngày đầu năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch với mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm 2024.

6 giờ 45 sáng 1-1, Đà Nẵng chào đón gần 2.000 du khách quốc tịch Âu, Mỹ trên du thuyền Noordam (một trong bốn tàu thuộc dòng Vista Class của Holland American Line). Tại Đà Nẵng, du khách dành thời gian tham quan những điểm đến nổi tiếng như khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điều khắc Chăm, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô. Từ 8 giờ đến 10 giờ cùng ngày, tại ga đến quốc nội và quốc tế của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, hơn 1.000 du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và châu Á (Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông - Trung Quốc) đã bắt đầu hành trình tham quan, nghỉ dưỡng ở thành phố biển.

Sở Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức đón tiếp chu đáo, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Bà Georgia Lynn (quốc tịch Hoa Kỳ) cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. "Tôi rất bất ngờ vì được chào đón nồng nhiệt khi đến Đà Nẵng. Tôi biết Việt Nam từ rất lâu qua các bạn của tôi, là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và tôi rất vui khi đến đây du lịch. Với 2 tuần du lịch tại Việt Nam, điểm dừng ở thành phố Đà Nẵng, tôi sẽ trải nghiệm một số nơi và đó là dấu ấn khó quên trong chuyến hành trình", bà Georgia Lynn chia sẻ.

Anh Vinh Nguyễn, Việt kiều Mỹ cùng gia đình 4 thành viên cũng chọn Đà Nẵng đến du lịch sau hơn 20 năm xa quê. Anh Vinh Nguyễn nói: "Thực sự Đà Nẵng đã



Khách tàu biển đến Đà Nẵng và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

đổi thay theo hướng hiện đại và tôi choáng ngợp về sự phát triển đô thị. Gia đình tôi đang cảm nhận, tận hưởng về một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Chúng tôi có quý thời gian 5 ngày đêm để tham quan hết thành phố và khu du lịch Bana Hills chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến về thăm cố hương". Trong khi đó, chị Bùi Thanh Tú (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Đà Nẵng ấn tượng với tôi bởi con người thân thiện, mến khách. Đây còn là quê hương của chúng tôi nên tình thân ái tôi vẫn quay trở về. Năm nay, vợ chồng một người bạn từ nước ngoài về và nhóm bạn quyết định cùng chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Chúng tôi sẽ có những ngày quây quần bên nhau, tận hưởng những cảnh đẹp và ẩm thực của thành phố".

Danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày đầu năm mới cũng đón đoàn du khách đến từ Úc và một số quốc gia khác. Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn trao tặng hoa, quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những du khách trong đoàn. Bà Claire Healy, Trưởng đoàn du khách Úc cho biết, bà và các thành viên trong đoàn rất vui, hào hứng khi tham quan Việt Nam và thật sự cảm động khi được đón tiếp, tặng hoa và quà chúc mừng nhân dịp đầu năm mới 2025. Bảo tàng Điều khắc Chăm Đà Nẵng có khá đông khách thăm quan trong ngày đầu năm mới, ước tính trên 600 lượt. Mặc dù năm nay Tết Dương lịch và Nguyên đán không cách xa nhau nhưng lượng khách đến thành phố tăng khá tốt.

Ước tính dịp Tết Dương lịch này khách tăng khoảng 30% với cùng kỳ; tần suất

chuyến bay được khai thác 80-90%. Ngày đầu tiên của năm 2025, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 125 chuyến bay, trong đó có 57 chuyến bay quốc tế. Tính riêng từ ngày 28-12-2024 đến 1-1-2025, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón hơn 600 chuyến bay, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Theo dự báo của cảng Đà Nẵng, số lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường biển năm 2025 có sự tăng trưởng mạnh. Cảng Tiên Sa dự kiến đón 76 chuyến tàu (tăng 41 chuyến so với năm 2024) với lượng khách ước đạt hơn 70.000 lượt, dự kiến tăng 64% so với năm 2024.

Ông Tân Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, những tín hiệu tích cực trong ngày đầu năm mang đến kỳ vọng lớn cho ngành du lịch năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm 2024. Đà Nẵng đưa ra mục tiêu đột phá về xúc tiến mở rộng thị trường, đường bay, kích cầu du lịch. Tập trung thu hút tăng trưởng thị trường khách nội địa, các địa phương có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó trọng tâm là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh miền bắc, các tỉnh miền nam, thu hút phân khúc khách gia đình, khách trẻ, khách có khả năng chi trả cao. Đối với thị trường khách du lịch quốc tế, tiếp tục duy trì tăng trưởng thị trường khách Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), tăng cường xúc tiến khai thác thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á. Mở rộng và khai thác các thị trường tiềm năng Ấn Độ, Úc, Trung Đông, Nga, Đông Âu... Thu hút phân khúc khách du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa bản địa, khách MICE, golf, du lịch cưới.

NGỌC HÀ

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới 2025

Tối 31-12-2024, hàng nghìn người dân và du khách đổ về công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) tham dự chương trình đại nhạc hội - countdown chào đón năm mới 2025. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật được chờ đón nhất tại Đà Nẵng trong thời khắc chào đón năm mới 2025. Chương trình gây ấn tượng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: ca sĩ Đức Phúc, Hà Nhi, Julky San, Huỳnh James & Pjnboys, MC Quang Bảo và DJ KS, biểu diễn trên không gian sân khấu hoành tráng, âm nhạc sôi động. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn trình diễn drone hòa thuật lần đầu

tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Qua đó, mang tới cho người dân, du khách bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, tạo không khí sôi động và truyền tải tinh thần tích cực hướng tới một năm mới may mắn, thành công.

Tối cùng ngày, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật khác, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức như: chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 tại công viên bờ đông cầu Trần Thị Lý; chương trình trong chuỗi lễ hội chào đón Giáng sinh và năm mới 2025; chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhà hát Trưng Vương tại Furama Resort Danang...

THIÊN DUỖN

Năm Du lịch quốc gia 2025 mang đến vận hội mới cho "Con đường Di sản miền Trung"

Ngày 1-1, tại Quảng trường Ngô Mân, Đại Nội Huế, UBND thành phố Huế tổ chức lễ công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025. Với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới", Năm du lịch quốc gia 2025 nhằm tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa thành phố Huế với các tỉnh, thành phố; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch

Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, Năm Du lịch quốc gia có 170 hoạt động trong đó có 8 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Festival Huế 2025. Với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới", Năm du lịch quốc gia 2025 nhằm tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa thành phố Huế với các tỉnh, thành phố; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

G.P (Theo ITXVN)

Sẵn sàng hạ tầng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin

Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhấn mạnh: ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và vi mạch bán dẫn.

Khai thác hiệu quả Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ thông tin

Ngày 22-10-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg về mở rộng Khu CNTT tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng, theo đó, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 với tổng diện tích đất 28.573m² tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu) là phần mở rộng của Công viên phần mềm Đà Nẵng (số 2 và 15 Quang Trung, phường Thạch Thang). Tại kỳ họp thứ 20 (chuyên đề) của HĐND thành phố vào ngày 30-10, các đại biểu biểu quyết thông qua phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1) với tổng kinh phí hơn 414 tỷ đồng và kế hoạch vốn được phân bổ năm 2024 là 120 tỷ đồng. Chủ trương được phê duyệt nhằm hoàn thiện đồng bộ 3 khối nhà (ICT 20 tầng, ICT1 8 tầng và ICT2 8 tầng). Sau khi điều chỉnh, dự án được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 là dự án trọng điểm của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực CNTT, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận nhanh các chính sách của Nhà nước; hỗ trợ, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp... Với diện tích sàn hơn 90.000m² đủ đáp ứng cho 6.000 nhân sự, Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 được thiết kế thành nhiều phân khu như: sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm CNTT... Thời gian tới, thành phố sẽ thông báo chính sách ưu đãi, bố trí, đầu giá thuê mặt bằng, để ngày



Hoạt động tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC). Ảnh: M.QUẾ

đầu năm 2025 có thể vận hành, khai thác công viên này.

Việc sớm vận hành Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 và 3 khu CNTT tập trung đã được Chính phủ công nhận (Công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1, Khu phức hợp Văn phòng FPT), hạ tầng khoa học công nghệ, CNTT thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố có 3 khu CNTT đang thực hiện: dự án không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có diện tích 17,3ha (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư); tòa nhà Viettel Đà Nẵng tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu có diện tích 1,07ha (dự kiến khởi công quý 1-2025); Khu CNTT Đà Nẵng Bay tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu có diện tích 3,5ha (đang thực hiện chủ trương đầu tư).

Tính đến ngày 30-11, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thu hút 30 dự án, cụ thể: 17 dự án trong nước, 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông tin, tỷ lệ lấp đầy trong Khu Công nghệ cao khoảng 50% và ban quản lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng và dành đất cho sản xuất, góp phần định vị Đà Nẵng thành trung tâm công nghệ cao. Lũy kế đến nay, thành phố có 521 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung - giai đoạn

1 và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó có 396 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 33.876 tỷ đồng và 125 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 2,22 tỷ USD.

Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu

Hạ tầng viễn thông, CNTT thành phố tiếp tục được đầu tư nâng cấp mở rộng. Cụ thể, Đà Nẵng có trạm cáp quang biển cáp bờ tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) với 2 tuyến cáp quang SMW và APG, có tổng dung lượng hiện tại là 55,132 Tb/s, chiếm 14,37% tổng dung lượng của 8 tuyến cáp quang biển Việt Nam, có thể mở rộng để đạt năng lực 40% cho các kết nối quốc tế của Việt Nam. Thành phố có 2.577 trạm thu phát sóng di động, bảo đảm 100% khu dân cư phủ sóng 4G và cáp quang băng rộng cố định. Hiện có 266 trạm trên địa bàn thương mại hóa mạng 5G. Thành phố xây dựng được tuyến mạng đô thị (mạng MAN) với tổng chiều dài 450km cáp quang ngầm, kết nối 191 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt, việc vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC) từ ngày 14-8-2023 là hạ tầng quan trọng cho chuyển đổi số của thành phố.

Về hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu Đà Nẵng có dung lượng lưu trữ 170TB và khả năng mở rộng nhanh, bảo đảm tài nguyên phục vụ vận hành chính quyền điện tử, được trang bị hệ thống bảo đảm an toàn thông tin chuyên

đùng như tường lửa, thiết bị IDS/IPS, cân bằng tải. Về trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp khai thác: Trung tâm dữ liệu VNPT với diện tích sàn 800m², bố trí 100 rack - thiết bị lưu trữ và quản lý thiết bị điện tử tại các trung tâm dữ liệu; Trung tâm dữ liệu CMC diện tích sàn 200m², 11 rack; Trung tâm dữ liệu Viettel có 100 rack; Trung tâm dữ liệu FPT... Hai trung tâm VNPT và CMC đạt chuẩn Tier-III về đánh giá thiết kế, vận hành, quản lý đối với cơ sở hạ tầng của một trung tâm dữ liệu. Các hạ tầng trên vận hành ổn định vì Đà Nẵng có mật độ trạm biến áp lớp nhất miền Trung - Tây Nguyên, cụ thể là 15 trạm biến áp 110kV với tổng công suất lắp đặt 1.331 MW, cùng với 4.873 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 2.341 MW.

Để phát triển hạ tầng dữ liệu, thành phố đang dần hình thành dữ liệu Internet vạn vật (IoT) với hạ tầng mạng truyền dẫn sử dụng công nghệ LoRa (năng lượng thấp, vùng phủ sóng rộng). Công dịch vụ công thành phố đã kết nối và tích hợp 1.381 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thành phố đã triển khai 94% dịch vụ công trực tuyến mức 3, toàn triển, trong đó 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã triển khai mức độ toàn trình. Thành phố có gần 260.000 tài khoản công dân điện tử được tạo lập với kho dữ liệu cá nhân. Thành phố mở rộng Kho dữ liệu dùng chung với khả năng thu thập, xử lý các dữ liệu camera, IoT, cảm biến, mạng xã hội... để chia sẻ cho các ngành, địa phương sử dụng trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân.

Ông Lê Sơn Phong cho biết, giai đoạn 2025-2030, thành phố ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng viễn thông CNTT bảo đảm năng lực truyền dẫn, tính toán, xử lý, lưu trữ để ứng dụng các công nghệ mới phục vụ thành phố thông minh. Thành phố tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, phát triển các dịch vụ dữ liệu bảo đảm năng lực xử lý dữ liệu lớn, phục vụ công tác dự báo các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ứng dụng AI, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng dữ liệu lớn; nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và áp dụng vào thực tiễn các ứng dụng AI, trong đó ưu tiên các ứng dụng mô phỏng, dự báo chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

MAI QUẾ

Giá trị xây dựng nhà các loại tăng bất phá

Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2024 là nhiều dự án bất động sản quy mô lớn được cấp phép xây dựng, khởi công và triển khai thi công, góp phần làm giá trị sản xuất tăng thêm (VA) ngành xây dựng tăng trưởng ấn tượng đến 11,28% so với năm 2023, trong đó, giá trị sản xuất tăng thêm đối với lĩnh vực xây dựng nhà các loại tăng bất phá với 19,51%, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của toàn ngành xây dựng.

Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn (Sun Cosmo Residence) ở phía đông cầu Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) là dự án bất động sản và phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng với quy mô đầu tư lớn. Dự án này có tiến độ thi công nhanh, vốn đầu tư thực hiện được bình quân khoảng 50 tỷ đồng/tháng. Sau 1 năm thi công, vừa qua, chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án đã làm lễ cất nóc hai tòa nhà B4.1 (3 tầng hầm, 33 tầng nổi) và B4.2 (3 tầng hầm, 28 tầng nổi) thuộc phân khu cao tầng The Panoma. Ông Nguyễn Chí Thiện, đại diện nhà thầu thi công dự án chia sẻ, sẽ về đích đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động và trong tương lai, đây sẽ là một trong những biểu tượng phát triển của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, một số dự án có bất động sản có quy mô lớn như: Sun Symphony Residence, Đà Nẵng Landmark Tower, dự án thành phố phân nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyền Sơn... cũng nhiều dự án khác cũng đang được thi công với tiến độ nhanh.

Thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh các dự án đầu tư công, tích cực giải ngân và tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực đầu tư, qua đó đã hỗ trợ các dự án xây dựng nhà, công trình kỹ thuật dân dụng nhanh tiến độ, nâng cao giá trị thực hiện. Giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng năm 2024 theo giá hiện hành đạt 25.611 tỷ đồng, giá trị tăng thêm (VA) toàn ngành xây dựng năm 2024 tăng trưởng khá ấn tượng với mức tăng 11,28% so với năm 2023, đóng góp 0,61

điểm phần trăm vào mức tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) chung toàn nền kinh tế. Trong đó, giá trị sản xuất trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại tăng bất phá với mức 19,51%, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của toàn ngành xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong cho rằng, để có được kết quả ấn tượng nói trên, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực rà soát, chủ động phối với bộ, ngành, cơ quan Trung ương để kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn trên địa bàn. Công tác lập các quy hoạch phân khu đã có nhiều sự bất phá với việc UBND thành phố hoàn thành phê duyệt toàn bộ quy hoạch 9 phân khu đô thị và một số phân khu xây dựng khu chức năng động lực, trọng điểm, làm cơ sở quan trọng để tháo gỡ toàn bộ các vướng mắc cho các dự án đầu tư, tạo thuận lợi để các dự án đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai thi công trong thời gian qua. Đồng thời, là cơ sở để triển khai đầu tư các dự án mới, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khởi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, trong năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa...". Đây cũng là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị thành phố và sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương để tạo điều kiện cho thành phố có cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn; khởi thông nguồn lực và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trước thời gian đến. "Năm 2025 và những năm tiếp theo, ngành xây dựng sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm; phối hợp hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và đưa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ", ông Phong nhấn mạnh.

HOÀNG HIỆP

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Bao giờ nước mắm Nam Ô được công nhận làng nghề?

Nghề truyền thống nước mắm Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là một trong ba chỉ dẫn địa lý nước mắm của Việt Nam, song đến nay vẫn chưa được công nhận làng nghề. Đây là trăn trở của nhiều cơ sở sản xuất nước mắm tại khu vực này.

Là người con làng Nam Ô, anh Bùi Thanh Phú, Giám đốc Công ty TNHH Mắm Hóng Hương luôn tâm huyết với việc bảo tồn và phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống của cha ông. Đây từng là loại nước mắm "tiền vua", là niềm tự hào và gắn liền với văn hóa, đời sống ngư nghiệp của người Nam Ô, tuy nhiên nghề này vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một nếu không có sự quan tâm, quản lý hơn nữa của chính quyền địa phương và sự nỗ lực bảo vệ của người dân. Anh Phú chia sẻ, có giai đoạn nghề làm nước mắm là một trong những nghề bị cấm không được hoạt động trong khu dân cư khiến nhiều người dân phải chuyển đổi ngành nghề, tạm dừng sản xuất. Khi được cấp phép trở lại, giá trị kinh tế của nghề lại không cao, chưa kể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ thị trường nước mắm công nghiệp, giá rẻ và thiếu hụt tầng lớp kế thừa... khiến nghề sản xuất nước mắm truyền thống càng gặp khó khăn.



Quận Liên Chiểu đang chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện các thủ tục để đề nghị công nhận làng nghề truyền thống. TRONG ANH: Sản phẩm nước mắm Nam Ô được giới thiệu quảng bá tại một hội chợ. Ảnh: VĂN HOÀNG

đây mong muốn thành phố có quyết định công nhận làng nghề để hoàn thiện các cơ sở pháp lý, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Đồng thời hình thành không gian công cộng để trưng bày, bảo tồn và giới thiệu các giá trị truyền thống của làng nghề; tập hợp sản phẩm OCOP toàn thành phố. Đây cũng là điểm vui chơi, giải trí, giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh viên hiếu thêm về nghề sản xuất nước mắm truyền thống của Nam Ô", anh Phú đề xuất.

Ông Trần Công Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trên cơ sở nhu cầu phát triển nước mắm Nam Ô trong thời gian tới, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với Hội làng nghề và UBND phường Hòa Hiệp Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị công nhận làng nghề truyền thống. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, quận sẽ hoàn thành thủ tục trình các cấp thẩm quyền công nhận làng nghề. Hiện UBND quận đã phê duyệt công nhận 5 sản phẩm nước mắm Nam Ô được sử dụng chỉ dẫn địa lý Nam Ô, đây là bước tiến quan trọng để phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống. Thời gian tới, quận chỉ đạo các phòng chức năng và UBND phường cùng với hội làng nghề phối hợp tuyên truyền, vận động người dân duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nước mắm theo quy định. Đồng thời, đẩy nhanh việc đầu tư khu trưng bày, trình diễn nước mắm nhằm giới thiệu cho người dân và du khách về các quy trình sản xuất nước mắm truyền thống Nam Ô, qua đó lưu giữ giá trị truyền thống làng nghề, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nước mắm cho người dân.

Chính phủ ngày 12-4-2018 về phát triển ngành nghề nông thôn quy định rõ 3 tiêu chí cần đạt để được công nhận làng nghề. Cụ thể, có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận; đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định. Việc chưa được công nhận làng nghề do nhiều yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, quy mô sản xuất, số lượng hộ tham gia...

Ông Trần Công Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trên cơ sở nhu cầu phát triển nước mắm Nam Ô trong thời gian tới, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với Hội làng nghề và UBND phường Hòa Hiệp Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị công nhận làng nghề truyền thống. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, quận sẽ hoàn thành thủ tục trình các cấp thẩm quyền công nhận làng nghề. Hiện UBND quận đã phê duyệt công nhận 5 sản phẩm nước mắm Nam Ô được sử dụng chỉ dẫn địa lý Nam Ô, đây là bước tiến quan trọng để phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống. Thời gian tới, quận chỉ đạo các phòng chức năng và UBND phường cùng với hội làng nghề phối hợp tuyên truyền, vận động người dân duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nước mắm theo quy định. Đồng thời, đẩy nhanh việc đầu tư khu trưng bày, trình diễn nước mắm nhằm giới thiệu cho người dân và du khách về các quy trình sản xuất nước mắm truyền thống Nam Ô, qua đó lưu giữ giá trị truyền thống làng nghề, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nước mắm cho người dân.

Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị

Biển hiệu lấn chiếm lòng, lề đường

Vị trí đối diện số nhà 782, đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có hộ dân thường xuyên để bảng hiệu lấn chiếm lòng, lề đường (ảnh 1). Tình trạng tương tự, đối diện số nhà 140, đường Phạm Thị Lan Anh

(phường Hòa Khánh Nam, cùng quận) người dân treo biển hiệu lên gốc cây, làm mất mỹ quan đô thị (ảnh 2). Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 25-12).

T.D



Đèn tín hiệu giao thông bị hỏng

Khu vực gần số nhà 33, đường Mai Đăng Chơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) có đèn tín hiệu giao thông bị hỏng (ảnh 1). Tình trạng tương tự, vị trí gần số nhà 83, đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đèn

tín hiệu bị hỏng, gây cản trở người tham gia giao thông (ảnh 2). Đây là khu vực gần bệnh viện, nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 26-12).

K.H



Cản xử lý khung sắt để giữa đường

Báo Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, trên đường Đại La 3 gần Đại La 2 (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) có hộ dân dựng khung sắt giữa đường, để nhiều ngày gây cản trở người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 26-12).

K.H



Che bạt buôn bán đầu kiệt

Tại kiệt K91, đường Cù Chính Lan (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), người dân che bạt đường kiệt, cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 27-12).

T.D



Bình ổn thị trường tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nguồn hàng đa dạng, giá hợp lý; cùng với đó là kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết của ngành chức năng.

Bảo đảm mạng lưới cung ứng hàng hóa

Bà Nguyễn Thị Thương (chủ quầy tạp hóa Thương, chợ Cồn) cho hay, thời điểm này bà bắt đầu nhập một số mặt hàng có màu mã Tết như bánh hộp, kẹo, mứt, hạt khô, hải sản khô, rim... để bán. Giá các loại bánh kẹo, mứt tăng khoảng 2-10% so với năm ngoái, giá hạt dưa bình ổn. "Lượng khách chưa nhiều, người mua chủ yếu dùng ăn chứ chưa mua để đãi Tết. Nếu gần Tết sức mua tăng, tôi sẽ nhập thêm hàng", bà Thương nói. Trong khi các hộ tiểu thương ở chợ nhập tới đầu bán tới đó thì các nhà phân phối, doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng từ nhiều tháng trước. Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng dự đoán tình hình mua sắm dịp cuối năm và Tết 2025 tăng khoảng 5-10% so với cùng kỳ. Do đó siêu thị tập trung vào các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả, thực phẩm hải sản...; các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và các loại bánh kẹo, mứt, hạt, trái cây, nước giải khát và bia, rượu. "Chúng tôi nghiên cứu định nhóm hàng phục vụ người lao động bình dân sẽ tiêu thụ mạnh nên tập trung đẩy mạnh cung ứng hàng hóa giá thấp hơn so với giá hàng ngày", ông Thống cho biết.



Người dân đến siêu thị Go! Đà Nẵng (quận Hải Châu) mua sắm thực phẩm. Ảnh: MAI LY

14 điểm bán hàng bình ổn các mặt hàng gia súc, gia cầm
Sở Công Thương thông tin, dự kiến từ ngày 25 đến 27-1 (tức ngày 26-28 tháng Chạp), trên địa bàn thành phố có 14 điểm bán hàng bình ổn các mặt hàng gia súc, gia cầm. Cụ thể, tại quận Sơn Trà có 2 điểm: UBND phường Thọ Quang và số 33 Nguyễn Duy Hiệu; quận Liên Chiểu có 1 điểm tại Chợ Hòa Khánh; quận Hải Châu có 4 điểm tại: chợ Đống Đa, chợ Nguyễn Tri Phương, số 407 Trưng Nữ Vương và số 36 Lương Nhữ Học; quận Cẩm Lệ có 2 điểm tại chợ Cẩm Lệ và chợ Hòa An; huyện Hòa Vang có 1 điểm tại chợ Túy Loan; quận Thanh Khê có 3 điểm tại chợ Phú Lộc, số 262 Cù Chính Lan và số 178 Trần Cao Vân; quận Ngũ Hành Sơn có 1 điểm tại chợ Bắc Mỹ An.

dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, nếp các loại; thịt các loại; đồ khô, đóng hộp (bò khô, mực khô, cá khô...); bánh kẹo mứt hạt dưa; rau, củ, quả... dự kiến khoảng 2.800 tỷ đồng. Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết, công ty đã có văn bản đề nghị các ban quản lý chợ trực thuộc tăng cường công tác quản lý, theo dõi hàng hóa, bình ổn mặt hàng thiết yếu trong các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2025. Các ban quản lý chợ trực thuộc chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả, bình ổn thị trường và giám sát hàng hóa tại chợ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, quán triệt, yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện

nghiêm quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không đầu cơ găm hàng, không lan truyền các tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, bất ổn thị trường.

Kích cầu mua sắm

Sở Công Thương cho biết các phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa, ổn định thị trường các mặt hàng thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2025 đã hoàn thành. Sở kết nối các doanh nghiệp phân phối, nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết; phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt hàng hóa hàng về các xã nông thôn, miền núi thuộc huyện Hòa Vang và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành

phố. Bên cạnh đó, vận động các siêu thị, doanh nghiệp, đơn vị phân phối trên địa bàn tổ chức các điểm/gian hàng bình ổn tại địa điểm kinh doanh của đơn vị với giá cả hợp lý, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Công Thương tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu sản phẩm; khuyến mại, kích cầu mua sắm. Cụ thể, tổ chức sự kiện phát động Tháng khuyến mại kích cầu mua sắm trên địa bàn thành phố (đợt 2) từ ngày 25-11-2024 đến 28-1-2025; Hội chợ Xuân 2025 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng từ ngày 9 đến 14-1-2025 với quy mô 200-250 gian hàng. Ngoài ra, tại các quận, huyện cũng tổ chức một số chương trình, hoạt động kích cầu mua sắm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết như lễ hội đón Giáng sinh và chào năm mới Đà Nẵng 2025 từ ngày 14-12-2024 đến ngày 2-1-2025; lễ hội Tết Việt Hòa Vang 2025 từ ngày 17 đến 21-1-2025...

Ông Phạm Ngọc Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, đơn vị đã yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ trì kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt tổ chức kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như facebook, tiktok. Tại các chợ, cửa hàng, các cơ quan chức năng tuyên truyền đến người kinh doanh nhằm không để xảy ra hiện tượng tăng giá trong thời điểm trước, trong và sau Tết.

MAI LY

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong lĩnh vực y tế

Ngày 31-12-2024, UBND quận Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về y tế năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; khen thưởng 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong lĩnh vực y tế. Năm 2024, công tác phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), y tế trường học, dân số, quản lý cơ sở hành nghề y được tự nhân trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực. Phòng Y tế quận kiểm tra 1.122/1.122 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó 1.114 cơ sở bảo đảm điều kiện ATTP (đạt 99,28%); Ban chỉ đạo liên ngành ATTP các phường kiểm tra 1.532/1.532 cơ sở, trong đó 1.521 cơ sở bảo đảm điều kiện ATTP (đạt 99,28%).

Tính đến ngày 25-12, toàn quận xử phạt 27 cơ sở vi phạm bảo đảm ATTP với số tiền 70 triệu đồng. Cùng với đó, Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Công an quận, UBND các phường kiểm tra 15 cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ; qua đó phát hiện và xử phạt 6 cơ sở có hành vi vi phạm, với số tiền 94,2 triệu đồng. Thời gian đến, UBND quận Hải Châu tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo mùa như: sốt xuất huyết, sởi...; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Cũng như, chủ trì và phối hợp Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý và kiểm tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn quận.

LÊ HÙNG

Thông tin - Thông báo

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

THÔNG BÁO

Thay đổi địa chỉ Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn

Căn cứ Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH15 ngày 24-10-2024 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025; Căn cứ Quyết định số 9493/QĐ-BIDV ngày 26-12-2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kể từ ngày 1-1-2025 cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: 129 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ mới: 129 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn trân trọng thông báo.

bidv.com.vn | 1900.9247 | BIDVbank.vietnam

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên: **Hồ Ngọc Anh**
Trú tại: Tổ 124 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Tôi có làm thất lạc: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1881362, thửa đất số 194, tờ bản đồ số 8 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày: 6-12-1996, mang tên Hồ Ngọc Anh.
Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: **0766508748**.

Sinh viên tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài

Các trường đại học trên địa bàn thành phố và doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Nhờ đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được tuyển dụng và làm việc tại nước ngoài.

Khi đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), Trần Hữu Tiến Đạt tham gia các cuộc thi do nhà trường và các công ty đối tác phối hợp tổ chức. Đạt vượt qua các vòng thi sát hạch để trở thành 1 trong 10 sinh viên của trường trúng tuyển vào các công ty tuyển dụng của Nhật Bản. Tháng 4-2025, Đạt sẽ sang Nhật làm việc tại Công ty Toamusen (Osaka, Nhật Bản). "Để chuẩn bị sang Nhật làm việc, em đã giành rất nhiều thời gian hoàn thành chương trình học tại trường cũng như học thêm về kỹ thuật, chuyên ngành và trau dồi tiếng Nhật. Với sự chuẩn bị tốt các kỹ năng về ngôn ngữ, chuyên môn, cũng như các kỹ năng mềm khác sẽ giúp em có cơ hội phát triển bản thân", Đạt chia sẻ.

Tương tự, giữa năm 2025, Trần Chí Công, sinh viên Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) là 1 trong 3 sinh viên sẽ sang Nhật Bản làm việc tại Công ty CP thương mại Topy. Công chia sẻ, trong quá trình học tập và tham gia phòng vấn được hỗ trợ học tiếng Nhật miễn phí. Bên cạnh đó, em luyện kỹ năng phỏng vấn, tác phong giao tiếp bằng tiếng Nhật... Theo Trường Đại học Bách khoa, các sinh viên này là khóa kỹ sư đầu tiên trong chương trình ký kết hợp tác giữa nhà trường và liên danh Công ty CP Hanabi, Công ty CP Hashimoto từ tháng 8-2023. Nhà trường và doanh nghiệp ký kết hợp tác các nội dung như tổ chức đào tạo tiếng Nhật, tổ chức hội thảo chuyên đề cho các sinh viên tham gia chương trình phát triển nguồn nhân lực Nhật - Việt, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp



Sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tại lễ xuất cảnh chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc.

đủ điều kiện đi làm việc tại Nhật Bản.

Những năm qua, Trường Đại học Đà Nẵng đã kết nối hợp tác các doanh nghiệp Nhật Bản để tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp, giới thiệu chương trình thực tập nghề nghiệp và cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Các công ty đối tác với trường cung cấp các thông tin chi tiết về yêu cầu, quyền lợi của sinh viên, hướng dẫn các bước làm hồ sơ, cách thức ứng tuyển vào các vị trí của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đà Nẵng Á Lương Minh Sâm, nhà trường không chỉ hợp tác các doanh nghiệp Nhật Bản mà còn hợp tác với nhiều quốc gia khác. Trường có nhiều sinh viên sang nước ngoài thực tập nghề nghiệp và làm việc. Tính riêng năm 2024, có 276 sinh viên đang tham gia các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp thông qua các chương trình thực tập nghề nghiệp và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ... Đối tác nước ngoài của nhà trường hiện nay hơn 150 doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên, góp phần định hình tương lai nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cho biết, nhà trường vừa tổ chức cho 10 tân cử nhân trúng tuyển đi làm việc tại Nhật Bản vào tháng 4-2025. Thời gian qua, nhà trường kết nối nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận việc làm ngay khi còn ngồi trên giảng đường. Để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại; thường xuyên rà soát chương trình đào tạo theo xu hướng cập nhật công nghệ mới, góp ý của doanh nghiệp, chuyên gia. Bên cạnh đó, phát triển chương trình đào tạo chú trọng tăng cường năng lực ngoại ngữ cho người học, nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế thông qua mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài. Thiết lập với các đối tác quốc tế các chương trình trao đổi để sinh viên có thể tham gia các chương trình học tập và làm việc tại các quốc gia khác, giúp họ làm quen với môi trường làm việc quốc tế.

THU HÀ

Khẩn trương khắc phục sạt lở bờ biển phía đông

Ngày 31-12-2024, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND quận Sơn Trà kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển tại bãi biển Mỹ Khê (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc hoạt động mạnh (không khí lạnh tăng cường mạnh) trong thời gian gần đây.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng có giải pháp khẩn cấp khắc phục tạm thời, hạn chế tình trạng sạt lở đang diễn ra, nhất là các vị trí đang bị xói lở sâu. Đồng thời, khẩn trương căng dây cảnh báo, cảnh giới tại các vị

trí đang bị sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành phố có giải pháp xử lý ổn định, lâu dài để bảo vệ bờ biển, nhất là tại bãi biển Mỹ Khê vì đoạn bờ biển này chưa có kè chắn sóng kiên cố.

Theo báo cáo của một số đơn vị, địa phương, đoạn bờ biển quận Sơn Trà đang có 3 vị trí bị sạt lở do sóng xâm thực sâu vào bãi cát. Các đoạn bờ biển ở phía đông thành phố (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) thường bị sạt lở hàng năm vào mùa mưa bão do gió bão và gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Đến mùa xuân hoặc đầu tháng 3 hàng năm, khi gió tây nam hoạt động thì cát được bồi lấp trở lại.

HOÀNG HIỆP

Sinh viên quốc tế học tập tại Đại học Đà Nẵng tăng cao

Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình gặp mặt và giao lưu sinh viên quốc tế với chủ đề "Kết nối phát triển bền vững và chào đón năm mới 2025". Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Lê Quang Sơn cho rằng, chương trình này là dịp để trao đổi, chia sẻ các giải pháp đổi mới để tiếp cận sinh viên quốc tế; khuyến khích sinh viên quốc tế đến học tại Đại học Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội để các sinh viên quốc tế được gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và tăng cường tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Đại học Đà Nẵng. Thực hiện chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2035, Đại học Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thu hút các sinh viên quốc tế học tập, tạo môi trường học tập hội nhập quốc tế năng động và sáng tạo. Hiện Đại học Đà Nẵng đang là điểm đến tin cậy của các sinh viên quốc tế theo học tại các chương trình đào tạo như Chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, thạc sĩ và

tiến sĩ; chương trình dự bị tiếng Việt và các chương trình tiếng Việt ngắn hạn; chương trình trao đổi đào tạo ngắn hạn (1 năm trở xuống) và giao lưu văn hóa; chương trình thực tập, khảo sát và nghiên cứu.

Năm học 2023-2024, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh và tiếp nhận đào tạo sinh viên quốc tế học tập dài hạn là 502 sinh viên, tăng hơn 30% so với năm học 2022-2023. Trong đó, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có số sinh viên quốc tế lớn nhất. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình đào tạo ngắn hạn Đại học Đà Nẵng cũng tiếp nhận trên 1.000 sinh viên quốc tế, qua các hoạt động như trao đổi, thực tập, giao lưu văn hóa, khóa đào tạo ngắn hạn. Các sinh viên quốc tế đến từ 24 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là sinh viên quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Nigeria, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Venezuela, Lithuania...

G.P (theo TTXVN)

Ngày đầu tiên của năm 2025, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, ngày đầu tiên của năm 2025, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 35 người. Trong số này, đường bộ xảy ra 50 vụ, làm chết 27 người, bị thương 35 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 13.600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; số tiền phạt xử kiến gần 28 tỷ đồng; tạm giữ 82 xe ô-tô, 4.050 xe mô-tô, 111 phương tiện

khác; tước 2.603 giấy phép lái xe các loại.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.789 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.105 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 241 trường hợp; quá khổ giới hạn 34 trường hợp; vi phạm về máy tuý 43 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 195 trường hợp vi phạm, phạt tiền (dự kiến) là 684,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 94 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện.

TTXVN

Đô thị

Đón năm mới trong căn nhà mới

Không khí xuân đang len lỏi mang theo bao niềm vui, hy vọng về một năm mới ấm no, đủ đầy đến mọi nhà, mọi người. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây nhà, niềm hân hoan được nhân lên gấp bội bởi năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp tình yêu thương.

Trước thềm năm mới, bà Nguyễn Thị Chín (1963, tổ dân phố 63, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) không giấu được niềm vui khi gia đình được dọn về căn nhà mới. Bà Chín là hộ nghèo tại địa phương, sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm qua. Chồng mất, bà Chín không có việc làm, hàng ngày phải đi nhặt về chai kiếm sống. Trước hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Chín, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ An phối hợp Đồn Biên phòng Non Nước hỗ trợ 70 triệu đồng để lợp tôn, lắp mái cửa và sửa chữa lại toàn bộ khu vực xuống cấp. "Ở căn nhà cũ mỗi khi mưa bão, tôi rất lo lắng vì mưa dột, trần nhà mục nát. Tết 2025 sẽ là năm đặc biệt với tôi khi được đón năm mới trong căn nhà kiên cố, khang trang. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Mặt trận và các đơn vị", bà Chín cho biết.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, năm 2024, Mặt trận các cấp thành phố vận động xây dựng 44 căn nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn, tổng trị giá hỗ trợ 3,52 tỷ đồng. Ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn cho biết, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và sự sẻ chia của các mạnh thường quân, năm 2024, Mặt trận khởi công xây mới 10 nhà và sửa chữa 20 nhà đại đoàn kết. Năm 2025, Mặt trận tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; triển khai, đẩy mạnh vận động Quỹ "Vì người nghèo"; tiếp tục khảo sát nhu cầu, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho hộ nghèo; hướng dẫn Mặt trận các phường tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động chăm lo trong thời điểm Tết Nguyên đán 2025 đảm bảo đến với mọi người dân được đón Tết đầm ấm, yên vui.

Đối với đoàn viên, người lao động, các cấp Công



Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trần Thị Minh Phương, quận Hải Châu.

đoàn thành phố luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Được dọn về ngôi nhà mới khang trang của "Mái ấm Công đoàn", với chị Huỳnh Thị Bầy (công nhân Công ty CP Dệt may 29-3) như một giấc mơ. Nhiều năm qua, chồng chị Bầy thường xuyên đau ốm, không có công việc ổn định, gia đình sống trong căn nhà đã xuống cấp, hai vợ chồng vất vả nuôi con ăn học. Mơ ước về một ngôi nhà kiên cố là điều khá xa với chị. Biết được hoàn cảnh gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Vay mượn thêm người thân, vợ chồng chị xây được ngôi nhà kiên cố là nơi che nắng, che mưa cho cả gia đình. "Tôi cảm thấy gia đình mình may mắn khi được Liên đoàn Lao động quận và thành phố quan tâm, hỗ trợ. Niềm vui này là động lực để tôi tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, chăm lo cho gia đình", chị Bầy chia sẻ. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh, Công đoàn thành phố tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhu cầu thực tế về nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong

việc hiện thực hóa ước mơ an cư lập nghiệp của người lao động. Năm 2024, từ nguồn "Quỹ hoạt động xã hội công đoàn" triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 103 Mái ấm công đoàn (55 nhà xây mới và 48 nhà sửa chữa) trị giá 3,5 tỷ đồng.

Được sự kết nối từ cấp ủy và địa phương, năm 2024, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố. Bà Trần Thị Minh Phương (K64/21 Pasteur, tổ dân phố 30, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) là phụ nữ đơn thân, bị bệnh không còn khả năng lao động, ở cùng hai em trai với nguồn thu nhập ít ỏi từ những công việc không ổn định. Được sự kết nối từ cấp ủy và địa phương, sau khi biết hoàn cảnh của bà Phương, PC Đà Nẵng hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự góp sức của chính quyền để xây dựng căn nhà tình nghĩa ấm cúng, từ đó tiếp thêm động lực cho gia đình bà sớm ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. "Nhìn ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, gia đình tôi cứ như đang sống trong mơ. Từ nay ba chị em tôi đã không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão đến và đây cũng là động lực để gia đình cố gắng lao động vươn lên trong cuộc sống", bà Phương xúc động nói.

TR. HÙNG - X. HẬU

Nhân văn từ mô hình ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính

Sau gần 3 tháng triển khai mô hình ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố, mô hình đã tạo thuận lợi cho đối tượng chính sách, người yếu thế tiếp cận nhanh, sớm, tiện lợi về dịch vụ hành chính công.

Sau khi được ưu tiên giải quyết thủ tục một cách nhanh, gọn, không phải xếp hàng, chị Phạm Thị Tú (quận Sơn Trà) cho biết, đây là cách làm đầy nhân văn của thành phố khi những đối tượng bệnh tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật không phải xếp hàng chờ tới lượt khi đến giao dịch. Ông Phạm Xuân Quang (quận Hải Châu) chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ khi được hướng dẫn đến bàn tư vấn để nhận thẻ ưu tiên và thực hiện công việc sớm hơn mọi người. Tôi nghĩ mô hình này nên nhân rộng khắp các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các quận, huyện..." Khi thực hiện thủ tục hành chính, những đối tượng trên chỉ cần xuất trình "Thẻ ưu tiên" tại quầy của các sở, ban, ngành là sẽ được giải quyết ngay lập tức, bảo đảm sự nhanh chóng và thuận tiện.

Trước đó, ngày 1-10-2024, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký Thông báo số 76/TB-UBND về việc triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với người thuộc diện ưu tiên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố bắt đầu từ ngày 1-10 (gồm: thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật). "Thẻ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính" chỉ dành cho người thuộc một trong các trường hợp là thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và là người đứng tên trực tiếp tại hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục



Người dân làm thủ tục ở bộ phận "Một cửa" của Sở Giao thông vận tải.

Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

hành chính (phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định); nghiêm cấm việc phát "Thẻ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính" ngoài các trường hợp nêu trên. Người thuộc diện ưu tiên khi có giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố sẽ được Bộ phận thường trực của Tổng đài 1022 trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra để thực hiện việc phát thẻ ưu tiên theo đúng quy định. Trong trường hợp cùng một thời điểm có từ hai người thuộc diện ưu tiên trở lên có yêu cầu thực hiện thủ tục tại cùng một quầy giao dịch thì cấp phát thẻ theo số thứ tự ghi trên thẻ trên nguyên tắc người đến trước sẽ nhận thẻ có số thứ tự trước. Người thuộc diện ưu tiên thực hiện xuất trình "Thẻ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính" tại quầy của sở, ban, ngành và được ưu tiên giải quyết ngay trong thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp có từ hai người thuộc diện ưu tiên trở lên cùng một thời điểm thực hiện thủ tục tại một quầy thì

được giải quyết theo số thứ tự ghi trên thẻ ưu tiên...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, trong quá trình thực hiện thủ tục với người thuộc diện ưu tiên, số yêu cầu công chức tại quầy giao dịch có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc quay đang thực hiện thủ tục hành chính dành cho người thuộc diện ưu tiên để các trường hợp đang chờ thực hiện thủ tục hành chính được xếp lượt giải quyết dành cho người thuộc diện ưu tiên, công chức tại quầy tiếp tục thực hiện giao dịch với các trường hợp khác theo thứ tự số đã đăng ký tại máy bấm số của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung. Mặc dù cách làm này mới và được triển khai chưa lâu, nhưng mô hình ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính đối với người thuộc diện yếu thế trong xã hội đã thể hiện nét đẹp đầy tính nhân văn, văn hóa tương trợ, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ của xã hội đối với người thuộc diện ưu tiên và nhận được sự đồng lòng ủng hộ của đa số người dân...

THÀNH LÂN

Hy vọng về thế giới gắn kết trong năm 2025

Trong thông điệp chào đón năm mới 2025, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres nói về hy vọng, hòa bình và ổn định, kêu gọi thế giới đoàn kết cho tương lai tốt đẹp hơn.

Theo UN News, trong thông điệp chào năm mới, Tổng Thư ký Guterres nhận định 2024 là năm xảy ra nhiều xung đột gây thương đau, tổn thất lớn, trong khi bất bình đẳng, chia rẽ làm bùng phát căng thẳng và gây nghi kỵ. Trái đất cũng trải qua thập kỷ nắng nóng nhất trong lịch sử và năm 2024 là năm nóng chưa từng thấy. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn còn những hy vọng về sự đổi thay tích cực, nổi bật trong số đó là hiệp ước Tương lai được Đại hội đồng LHQ thông qua tháng 9-2024, qua đó tạo ra lực đẩy mới kiến tạo hòa bình thông qua giải giáp vũ trang và ngăn chặn xung đột.

Nhìn về năm mới 2025, người đứng đầu LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên phải hợp tác đưa thế giới vận hành theo con đường an toàn hơn, thông qua giảm mạnh phát thải khí nhà kính và chuyển đổi tối ưu tương lai tái tạo; tuân thủ giá trị và nguyên tắc được đề cao dựa trên nhân quyền, luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Dù năm 2025 vẫn còn đó những biến chuyển khó đoán định nhưng Tổng Thư ký LHQ cam kết sát cánh với mọi nỗ lực hướng đến thiết lập tương lai hòa bình, bình đẳng, ổn định và lành mạnh cho tất cả mọi người. "Cùng nhau, chúng ta có thể biến năm 2025 thành một khởi đầu mới. Không phải là một thế giới chia rẽ mà là một thế giới gắn kết", ông Guterres nhấn mạnh.

Hòa chung không khí chào năm 2025, các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng gửi thông điệp chúc mừng, trong đó nêu bật tinh thần hòa bình, hợp tác và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 31-12-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cả nước tự tin trong năm mới để vượt qua thách thức và áp lực. Nhấn mạnh về triển vọng hợp tác trong năm mới, ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Trung Quốc sẽ làm việc với tất cả các nước để thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác, tăng cường học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa và xây dựng một cộng đồng có chung tương lai cho nhân loại. Chúng ta phải cùng nhau



Chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới được tổ chức tại tỉnh Hải Long Giang (Trung Quốc) vào ngày 31-12-2024.

Hy vọng về thế giới gắn kết trong năm 2025. Trong bối cảnh thế giới với những phức tạp đan xen, Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy các cách quản trị toàn cầu, làm sâu sắc sự đoàn kết và hợp tác các nước phía nam toàn cầu.

Theo Japan Times, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kỳ vọng năm 2025 sẽ tái hiện thời kỳ "Bùng nổ kinh tế Izanagi" cách đây tròn 60 năm, giai đoạn Nhật Bản trải qua tăng trưởng và sức sống; nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ sẽ mang lại cuộc sống thịnh vượng và tràn ngập niềm vui đến với tất cả người dân.

Trong khi thế giới đang hân hoan chào đón năm mới với những kỳ vọng và cơ hội mới, thì ở những vùng xung đột, người dân không khỏi lo lắng về tương lai đầy bất định và ước nguyện duy nhất ngay lúc này của họ chính là xung đột sẽ sớm chấm dứt. Khi điều kiện sống ở quê

hương Khan Younis (dải Gaza) ngày càng tồi tệ hơn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel, giáo viên trẻ Dima Naseer kêu gọi sự giúp đỡ cho bản thân cũng như nhiều người khác đang phải vật lộn để sinh tồn trong vùng đất Palestine bị xung đột tàn phá này.

"Chúng tôi hiện không có gì cả. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Trong năm mới, tôi hy vọng sẽ tốt hơn bây giờ", cô Naseer nói trong chiến dịch truyền thông xã hội toàn cầu "1.001 điều ước cho năm 2025 #Xin chào 2025" do China Global Television Network (CGTN) phát động.

"Tôi hy vọng rằng Israel sẽ thay đổi trình và tìm cách thúc đẩy giải pháp hai nhà nước với người Palestine, mở đường cho việc lập lại hòa bình và bình thường hóa hơn nữa", Nimrod Goren, thành viên cấp cao về các vấn đề của Israel tại Viện Trung Đông có trụ sở tại Mỹ nói với Tân Hoa Xã.

THULÈ

Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine

Sự kết thúc của thỏa thuận vận chuyển khí đốt kéo dài nhiều thập kỷ giữa Nga và Ukraine từ ngày 1-1-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cục diện năng lượng châu Âu; đồng thời thử thách khả năng thích ứng của các nước Đông Âu và định hình lại các liên minh và phụ thuộc kinh tế trong khu vực.

Trong ngày đông lạnh giá tại Moldova, nữ sinh viên Cristina (21 tuổi) đang chuẩn bị cho tương lai bất định trước việc Nga ngừng vận chuyển khí đốt sang châu Âu. "Tôi đã mua nền và máy phát điện", cô nói với AFP. Nỗi lo của Cristina không phải không có cơ sở. Từ đầu tháng 12-2024, Moldova phải công bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày để chuẩn bị cho việc hợp đồng vận chuyển khí đốt 5 năm giữa Nga và Ukraine sắp hết hạn vào ngày 1-1-2025. Đây không chỉ là thỏa thuận thương mại đơn thuần mà nó đánh dấu sự kết thúc của hơn 5 thập kỷ phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Moscow, theo Reuters.

Tắc động đã được cảm nhận ngay lập tức trên thị trường. Theo thông tin cập nhật ngày 1-1-2025 của TASS, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, lên tới 536 USD/1000 mét khối. Tình hình căng trở nên căng thẳng khi ngày 30-12-2024 Gazprom tuyên bố ngừng cấp khí đốt cho Moldova từ ngày 1-1-2025 do tranh chấp về nợ.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không ký một thỏa thuận mới để thay thế thỏa thuận cung khí đốt tự nhiên của Nga tới châu Âu qua đường ống quá cảnh ở Ukraine kết thúc vào đầu năm 2025. Slovakia, quốc gia phụ thuộc nhiều vào tuyến vận chuyển khí đốt này, có động thái cứng rắn. Thủ tướng Robert Fico, một trong số ít đồng minh của Kremlin trong EU, đã gửi thư tới Brussels, gọi quyết định của Ukraine là "hoàn toàn phi lý và sai lầm", theo AFP. Ông thậm chí đe dọa cắt nguồn cung cấp điện mà Ukraine đang rất cần trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng nước này bị tấn công liên tục trong gần ba năm qua.

Theo Reuters, việc chấm dứt vận chuyển khí đốt qua Ukraine đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên Moscow đã đánh nửa thế kỷ xây dựng thị trường khí đốt tại châu Âu. Con số nói lên tất cả. Từ vị thế chiếm 35% thị trường khí đốt châu Âu trước khi xung đột nổ ra tại Ukraine năm 2022, thị phần của Nga giảm xuống chỉ còn 8% cuối năm 2024. Lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine giảm mạnh từ 65 tỷ m3 năm 2020 xuống còn 14 tỷ m3 năm 2024. Tắc động kinh tế là rất rõ ràng. Theo Reuters, lần đầu tiên kể từ năm 1999, Gazprom,

tập đoàn khí đốt nhà nước của Nga, ghi nhận khoản lỗ 7 tỷ USD trong năm 2023 bất chấp nỗ lực tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Ukraine cũng mất nguồn thu ước tính khoảng 800 triệu USD mỗi năm từ phí vận chuyển. Điều này cho thấy tính phức tạp của tình hình: ngay cả khi xung đột đang diễn ra, Nga và Ukraine vẫn duy trì hợp đồng vận chuyển khí đốt trong hai năm qua vì lợi ích kinh tế.

Trong tình hình này, Ủy ban châu Âu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng cách tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar và Mỹ; đồng thời tăng cường nguồn cung đường ống từ Na Uy nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Các quốc gia cũng đã có giải pháp riêng. Slovakia có thể nhận khí đốt từ Hungary (chiếm khoảng 1/3 nhu cầu), phần còn lại từ Áo và Cộng hòa Czech và Ba Lan. Moldova lên kế hoạch mua điện từ Romania và áp dụng biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng ít nhất 1/3 từ ngày 1-1, theo Reuters.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Theo ước tính của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người vừa có chuyến thăm Moscow vừa qua, EU có thể phải chịu tổn thất lên tới 120 tỷ euro trong giai đoạn 2025-2026, theo TASS. Chưa kể, chi phí năng lượng tăng cao đang ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công nghiệp châu Âu so với Mỹ và Trung Quốc. Điều này góp phần gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng, lạm phát tăng cao và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Khi năm 2024 khép lại, sự kết thúc của kỷ nguyên khí đốt Nga tại châu Âu không chỉ là câu chuyện về năng lượng. Nó cho thấy cái giá của việc chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời phản ánh những thay đổi sâu sắc trong quan hệ địa chính trị. Người đứng đầu Viện Jacques Delors tại Paris (Pháp) nhận định với AFP, thực tế này có thể dẫn đến sự bất mãn của người dân và gieo rắc bất hòa khắp châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu có thể duy trì sự đoàn kết trong quá trình chuyển đổi năng lượng này, hay những rạn nứt như trường hợp Slovakia sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

TRẦN ĐẮC LUÂN

Thể thao

VIỆT NAM - THÁI LAN

Chung kết trong mơ

Việt Nam và Thái Lan giành quyền vào thi đấu chung kết ASEAN Cup 2024. Đây là trận chung kết trong mơ, hứa hẹn là cuộc thư hùng hấp dẫn giữa hai "kỳ phùng địch thủ" khu vực Đông Nam Á. Với lợi thế đá trên sân nhà Việt Trì (Phủ Thọ) ở trận chung kết lượt đi diễn ra 20 giờ hôm nay (2-1), đội tuyển Việt Nam kỳ vọng giành kết quả có lợi trước khi làm khách trên sân Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.



Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng đến trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

Thái Lan có hàng công mạnh

Dù còn nhiều tranh cãi về chiến thắng 4-3 của Thái Lan trước Philippines ở trận bán kết 2, nhưng không thể phủ nhận "voị chiến" vẫn đang cấp, là thể lực khó bị khuất phục ở giải đấu năm nay. Không mang theo lực lượng mạnh nhất, đội bóng này vẫn thể hiện được phẩm chất của đương kim vô địch. Bị Philippines dẫn trước 2-1 sau bán kết lượt đi, các học trò HLV Masatada Ishii vẫn bình tĩnh lật ngược thế cờ ở bán kết lượt về. Trước đó, tại vòng bảng, Thái Lan cũng để Singapore dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng vẫn ngược dòng đánh bại đối thủ 4-2.

Trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan từng 7 lần đoạt chức vô địch nhưng chưa có 3 lần liên tiếp. Do đó, họ rất muốn phá vỡ kỷ lục này. Hai lần gần nhất diễn ra trước đó (năm 2020 và 2022), Thái Lan đều vô địch. Dưới triều đại của HLV Masatada Ishii, Thái Lan chuyển mình mạnh mẽ với lối chơi kiểm soát bóng và di chuyển linh hoạt, cùng khả năng khai thác tối đa chiều rộng và tốc độ trên sân. Điểm mạnh của "voị chiến" là khả năng tấn công. Các cầu thủ của họ sở hữu kỹ thuật tốt, sáng tạo và khả năng phối hợp

nhanh, chính xác. Đặc biệt, họ rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Tinh tú đầu giải, Thái Lan có 22 pha lập công, thành tích không đội trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đối mặt nhiều thách thức. Dù vậy, đến lúc này, sau khi ghi danh vào chung kết, mục tiêu cuối cùng của thầy trò ông Kim là vô địch. Đã trên sân nhà và có nhiều hơn 1 ngày nghỉ so với Thái Lan là lợi thế lớn của Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. Thống kê cho thấy, các đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 21 trận bất bại mỗi khi thi đấu trên sân Việt Trì. Riêng tại ASEAN Cup 2024, Việt Nam toàn thắng (1-0 trước Indonesia, 5-0 trước Myanmar, 3-1 trước Singapore) trên sân đấu này.

Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến chung kết sau khi vượt qua Singapore 5-1 ở bán kết. Những ngày qua, bên cạnh nỗ lực tập luyện, "những chiến binh sao vàng"

Việt Nam có nhiều lợi thế

Trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Kim Sang-sik là vượt qua bán kết. Đây là mục tiêu phù hợp, nhằm giảm áp lực cho đội trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đối mặt nhiều thách thức. Dù vậy, đến lúc này, sau khi ghi danh vào chung kết, mục tiêu cuối cùng của thầy trò ông Kim là vô địch. Đã trên sân nhà và có nhiều hơn 1 ngày nghỉ so với Thái Lan là lợi thế lớn của Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. Thống kê cho thấy, các đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 21 trận bất bại mỗi khi thi đấu trên sân Việt Trì. Riêng tại ASEAN Cup 2024, Việt Nam toàn thắng (1-0 trước Indonesia, 5-0 trước Myanmar, 3-1 trước Singapore) trên sân đấu này.

Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến chung kết sau khi vượt qua Singapore 5-1 ở bán kết. Những ngày qua, bên cạnh nỗ lực tập luyện, "những chiến binh sao vàng"

Ông Kim tự tin

Trả lời hội báo trước trận, HLV Kim Sang-sik cho hay, Thái Lan là ngọn núi lớn, nhưng làm gì có ngọn núi nào không thể vượt qua? Mong rằng tôi sẽ đưa Việt Nam lên đỉnh cao. Tôi hiểu rằng đây là trận "derby Đông Nam Á" của 2 HLV. Song, chúng tôi từng đánh bại Singapore rồi (HLV Singapore là ông Tsutomu Ogura - người Nhật). Hy vọng, tôi cùng học trò chơi tốt để thắng thêm một đội bóng nữa cũng được huấn luyện bởi HLV Nhật. Tôi nói câu này rằng một là vô địch, hai là vô địch và ba là vô địch. Các cầu thủ và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận chung kết".

"Vua thế" bất chính

Ban tổ chức thông báo, tổ trọng tài người Qatar điều hành trận chung kết lượt đi. Người cầm cờ là ông Falahi, sinh năm 1990. Đáng chú ý, ông Falahi được ví là "vua thế" Transfermarkt thống kê vì vua áo đen này rút 772 thẻ vàng, 19 thẻ đỏ gián tiếp, 13 thẻ đỏ trực tiếp và 70 quả phạt đến tổng 192 trận cấm còi. Hai trợ lý của ông Falahi là Yousef Al-Shamari và Zahy Al-Shamari, cũng có quốc tịch Qatar. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là người Malaysia, ông Tuan Hanafiah. Giám sát trận đấu, giám sát trọng tài lần lượt là Mohd Bakar (Malaysia) và Hlamim (Myanmar).

ngiên cứu kỹ Thái Lan để tìm ra đầu pháp hợp lý. Tại giải đấu năm nay, HLV Kim Sang-sik xây dựng cho đội hệ thống phòng ngự kỷ luật, chặt chẽ và lối chơi phản công sắc bén. Đội thường tận dụng tốc độ từ hai cánh và khả năng chuyển trạng thái nhanh để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, tạo ra những cơ hội bất ngờ và hiệu quả. Lối chơi này nhiều khả năng tiếp tục được chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng trong trận đấu tới.

Ông Kim thường sử dụng công thức chơi hiệp 1 sơ đồ 3-4-3 để phá sức và hiệp 2 tung Nguyễn Tiến Linh vào sân để chuyển sang 3-5-2 cùng Nguyễn Xuân Sơn trên hàng công. Dù vậy, để gia tăng sức mạnh tấn công trước Thái Lan, bộ đôi tiền đạo chủ lực này có khả năng được triển khai vào đội hình chính. Đây cũng là điều được người hâm mộ mong chờ. Thực tế, Xuân Sơn và Tiến Linh thi đấu tốt khi đá cùng nhau. Trong đó, Xuân Sơn là tám gương, nguồn cảm hứng lan tỏa từ sân cỏ

đến khán đài, mang âm hưởng samba đầy thăng hoa và ngẫu hứng.

Ở hàng tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Ngọc Tân có thể đá chính. Ngọc Tân hỗ trợ phòng ngự, còn Hoàng Đức, Quang Hải ưu tiên cho mặt trận tấn công. Trong đó, Hoàng Đức cũng thi đấu bằng tay, làm tốt vai trò điều tiết lối chơi. Ở hàng hậu, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung đang có phong độ ổn định. Bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang-sik nằm ở hai cánh. Sau tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, hậu vệ Hồ Tấn Tài chia tay giải do bị đập đầu chằng chéo trước gối phải. Chấn thương này dự kiến mất từ 8 đến 10 tuần mới hồi phục. Hai hậu vệ Văn Thanh và Xuân Mạnh cũng để ngỏ khả năng thi đấu chung kết lượt đi do đang chấn thương nhẹ. Nếu cần thay thế, ông Kim có thể sử dụng Văn Vi và Tiến Anh. Đứng trong khung thành nhiều khả năng vẫn là Đình Triệu.

PHI NÔNG



Nỗi đau của người mẹ

Chống mắt, bà M.H (SN 1968, quận Sơn Trà) một mình nuôi 4 người con, trong đó có P.N.H (SN 1994). Nhưng rồi, đứa con ấy lại sớm sa ngã và trượt dài trong tội lỗi. Lần thứ 3 con vướng pháp lý, người mẹ với dáng dấp tiêu tụy lặng lẽ đến pháp đình.

Có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố để phiên xét xử P.N.H phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bà M.H ngờiu lúu thìu nưi gốc khaút. Thành thóaing bà người nhìn con trai đang tra lời thánm vãn, ánh mắt lộ rõ nỗi đau buồn, bất lực. Không buồn sao được khi đây là lần thứ 3, con trai của bà dính đến pháp luật. P.N.H bỏ học khi mới hết lớp 8. Ra đời sớm, H. không vượt qua được những cám dỗ của xã hội rồi trượt dài trong lầm lỗi. Chưa tròn 17 tuổi, khi bạn bè đang thực hiện khát vọng tuổi trẻ thì H. bắt đầu vướng vào tội với bạn ăn 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản". Đường như bạn ăn treo không thức tỉnh được gã thanh niên trẻ nên H. tiếp tục phạm tội. Năm 2015, P.N.H bị Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy". Dù rất đau buồn và xấu hổ, nhưng với tình thương của người mẹ, bà M.H vẫn cố theo dõi và khuyến con thay đổi, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, tình thương và những lời can đảm của mẹ vẫn không giữ được H. khỏi những cám dỗ bên ngoài xã hội. P.N.H tham gia vào vụ mua bán trái phép chất ma túy khiến người mẹ gục ngã, đau đớn. Từ ngày 22 đến ngày 27-12-2023, P.N.H 3 lần mua ma túy của đối tượng lạ, đem về phân chia nhỏ bán lại kiếm lời. Tối 14-1-2024, P.N.H bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng 7,146 gam ma túy. Khám xét chỗ ở của P.N.H, cơ quan chức năng thu giữ thêm 76,66 gam ma túy...

Theo H., bị cáo bỏ ra gần 50 triệu đồng mua ma túy để bán lại kiếm lời. Khi bị tòa hỏi về nguồn gốc số tiền buôn ma túy, H. khai do tích góp trong thời gian "làm thuê". Dù chỉ học hết lớp 8 nhưng P.N.H dù hiểu rằng đây là hành vi phạm pháp. Những ngày tháng bị tạm giam, H. đã thấm thía cái giá phải trả và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. "Bị cáo đã nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng sao vẫn tái phạm?", trước câu hỏi của thẩm phán, H. im lặng. Khi chi được nhắc đến gia đình và mẹ, H. mới cúi đầu, tỏ ra lúng túng, H. trình bày trước tòa mình là đứa con bất hiếu khi đã nhiều lần làm mẹ buồn phiền. Già biết rõ điều đó, nhưng vẫn hé mắt nhìn đứa con khác tại pháp庭. Giờ đây, đối diện với bản án tiếp theo của pháp luật, H. xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về bảo hiểm mẹ thì đã quá muộn.

Nghe con hối lỗi, người mẹ ngồi phía dưới không thể kìm nén, òa lên nước nư. Đường như bao nhiêu tội nưch chất nhiều năm đã vỡ òa theo tiếng khóc... Suốt phiên xử, hai mẹ con không gặp nhau, chi giao tiếp từ xa bằng ánh mắt. Phiên tòa kết thúc với bản án 18 năm tù dành cho bị cáo P.N.H. Thấy con bị áp tải ra khỏi phòng xét xử, bà H. luống cuống chạy lên phía trên nhưng không kịp. Người mẹ chi biết đứng nhìn, thần thờ. Nói đau như giãng xé tâm can bà.

TRÍ DŨNG

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE

SeABank logo and address: SeABank Đà Nẵng - 373 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BIDV logo and slogan: Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển

MB logo